

จริยธรรมทางธุรกิจสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ ของกลุ่มบริษัท บั๊ซ

บทนำ

เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ผู้คนที่อยู่ในปัจจุบันและในอนาคตด้วยการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตร
กับระบบนิเวศและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ฝังแน่นเป็นค่านิยมอยู่ใน
พันธกิจองค์กรของเรา “เราคือบั๊ซ” การดำเนินธุรกิจ
เชิงเศรษฐกิจอย่างคุ้มค่าและมีความรับผิดชอบต่อเรา
เพื่อประโยชน์ของสังคมและสิ่งแวดล้อม

ตลอดกระบวนการเพิ่มมูลค่า บั๊ซมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมตามหลักสิทธิ
มนุษยชน และ มาตรฐานทางสังคมที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
พันธมิตรทางธุรกิจของเรามีบทบาทสำคัญที่ทำให้เราบรรลุเป้าหมาย
เหล่านี้ เราตระหนักถึงความเข้าใจ
ร่วมกันของค่านิยมทางจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน
เป็นพื้นฐานที่สำคัญของความสัมพันธ์นี้

มาตรฐานแนวปฏิบัติทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อธิบายไว้
ในที่นี้อยู่บนพื้นฐานหลักสิทธิประการของข้อตกลงแห่ง
สหประชาชาติ (UN)

ร่างพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ปฏิญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
ว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน
หลักการดำเนินการขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งแนวปฏิบัติสำหรับบริษัทข้ามชาติของ
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)

ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของจริยธรรมทางธุรกิจนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของภาระผูกพันตามสัญญาและการทำงานร่วมกันระหว่าง
พันธมิตรทางธุรกิจของเรากับบั๊ซ ดังนั้นพันธมิตรทางธุรกิจ
ของเราจึงต้องปฏิบัติตามและส่งเสริมหลักของจริยธรรมทางธุรกิจ
นี้และมีหน้าที่ให้การฝึกอบรมแก่พนักงานของตนอย่าง
เหมาะสมและสม่ำเสมอ

นอกจากนี้เนื้อหาของหลักจริยธรรมนี้จะมีผลบังคับใช้ครอบคลุมใ
ปถึงบริษัทคู่ค้าและบุคคลภายนอก อื่น ๆ
ที่ได้รับการว่าจ้างจากพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อให้บรรลุ

ข้อตกลงกับบั๊ซ

ดังนั้นพันธมิตรทางธุรกิจของเราจึงต้องผนวกข้อกำหนดที่สอดคล้องกับเนื้อหาของจริยธรรมทางธุรกิจนี้ไว้ในข้อตกลงของตน
เราคาดหวังว่าพันธมิตรทาง
ธุรกิจจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการบังคับใช้กับคู่ค้าของ
ตนและบุคคลภายนอก

หลักการทางกฎหมาย

บั๊ซ เคารพข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด
สำหรับการดำเนินธุรกิจ มาตรการ
ข้อตกลงและแนวปฏิบัติอื่น ๆ ของกลุ่มบริษัท
บั๊ซ โดยเราคาดหวังหลักการเดียวกันนี้จากพันธมิตรทางธุรกิจ
การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย
ซึ่งรวมถึงการชำระภาษีและอากรศุลกากร
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทาง
การค้าและกฎหมายป้องกันการผูกขาด
การละเว้นจากการทุจริตและการฟอกเงินอย่างเข้มงวด
การปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในประเทศ
การได้รับการอนุญาตตามความจำเป็นอย่างเป็นทางการจากทาง
ราชการทั้งหมด อาทิ การปฏิบัติตาม
กฎหมายควบคุมการส่งออกและไม่ละเมิดสิทธิทางกฎหมาย
ของบุคคลภายนอกและการปฏิบัติตามข้อกฎหมายในการ
ปกป้องมาตรฐานทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานทางสังคม

สิทธิมนุษยชน

เราคาดหวังให้พันธมิตรทางธุรกิจของเราเคารพและปกป้องสิทธิ
มนุษยชนซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในเชิงรุกและมีความต่อเนื่อง
โดยยึดแนวทางของสหประชาชาติว่าด้วยการดำเนินธุรกิจที่ส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงการปกป้อง ชุมชนท้องถิ่น
ชนเผ่าพื้นเมืองและนักสิทธิมนุษยชน

แรงงานเด็ก

พันธมิตรทางธุรกิจของเราต้องว่าจ้างพนักงานที่มีอายุถึงเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่กฎหมายการจ้างงานในแต่ละประเทศบังคับใช้และไม่ยอมให้มีการใช้แรงงานเด็กทุกรูปแบบ โดยต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขั้นต่ำที่สามารถจ้างงานได้และฉบับที่ 182 ว่าด้วยการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย นอกจากนี้พันธมิตรทางธุรกิจของเราจะต้องตระหนักถึงและเคารพในศักดิ์ศรีและสิทธิของเด็กด้วย

การบังคับใช้แรงงาน

เราคาดหวังให้พันธมิตรทางธุรกิจของเราปฏิเสธการบังคับใช้แรงงานทุกประเภทอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการค้ามนุษย์ การทรมานและการทำงานเยี่ยงทาสหรือการบังคับใช้แรงงานทุกรูปแบบ นอกจากนี้ยังต้องเคารพและปฏิบัติตามหลักเสรีภาพในการเลือกงานด้วยเช่นกัน

เสรีภาพในการสมาคม

พันธมิตรทางธุรกิจของเราต้องเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของพนักงานในการจัดตั้งสหภาพแรงงานและการตัดสินใจเลือกอย่างอิสระในการเข้าร่วมสหภาพแรงงาน การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานหรือตัวแทนพนักงานต้องไม่ถือเป็นเหตุในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมตามกรอบของข้อกำหนดและตามอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วมเพื่อระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสภาพการทำงานและสิทธิในการนัดหยุดงาน

โอกาสที่เท่าเทียมกันและการปฏิบัติที่เป็นธรรม

เราคาดหวังว่าพันธมิตรทางธุรกิจของเราจะละเว้นการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสีผิว ชาติกำเนิด เพศ อายุ สัญชาติ ภูมิภาค หลังทางสังคม ความทุพพลภาพ เพศวิถี การนับถือศาสนา อุดมการณ์หรือกิจกรรมทางการเมืองรวมทั้งสหภาพแรงงานเช่นเดียวกับการล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ สำหรับข้อกำหนดและภาระงานที่เทียบกันได้ต้องยึดหลักการจ่ายค่าจ้างที่เท่าเทียมโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างของเพศต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ

สภาพการทำงานที่เป็นธรรม

พันธมิตรทางธุรกิจของเราต้องดำเนินการบังคับใช้สิทธิในเงื่อนไขแรงงานที่เป็นธรรมตามอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องของ

องค์การแรงงานระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราค่าจ้างและสวัสดิการทางสังคมที่เป็นธรรม โดยเท่ากับหรือสูงกว่าอัตราที่กำหนดตามมาตรฐานทางกฎหมายหรือข้อตกลงด้านแรงงานอื่นๆ โดยหน่วยงานระดับชาติหรือระดับภูมิภาค ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยค่าแรงขั้นต่ำในแต่ละประเทศรวมทั้งกฎข้อบังคับเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงาน เวลาพัก และสิทธิในการลาหยุดที่ใช้ในประเทศนั้นๆ

ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน

พันธมิตรทางธุรกิจของเราต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะในแต่ละประเทศและใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านชีวอนามัยความปลอดภัยในสถานที่ทำงานเพื่อให้อุ่นใจได้ว่ามีสภาพการทำงานที่ถูกสุขอนามัย นอกจากนี้พันธมิตรทางธุรกิจของเราซึ่งเป็นผู้ผลิตด้วยนั้นจะต้องตรวจสอบการใช้ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในที่ทำงานตามมาตรฐาน ISO 45001 หรือระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและพัฒนาระบบรวมทั้งริเริ่มมาตรการที่เหมาะสมเพื่อบริหารจัดการความปลอดภัยในการทำงาน

การคุ้มครองการขับไล่และการยึดครองที่ดิน

พันธมิตรทางธุรกิจของเราจะต้องละเว้นการขับไล่ที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้จะต้องไม่ยึดที่ดิน ป่าและแหล่งน้ำอย่างมิชอบด้วยกฎหมาย โดยการเข้าถือสิทธิ์การก่อสร้างหรือการใช้งานในลักษณะอื่น ๆ

การใช้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเอกชนหรือของรัฐ

พันธมิตรทางธุรกิจของเราต้องละเว้นการว่าจ้างหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเอกชนหรือของรัฐซึ่งกระทำโดยปราศจากแนวทางหรือการตรวจสอบที่อาจมีความเสี่ยงต่อการทรมานชีวิต การปฏิบัติอย่างทารุณ ไร้มนุษยธรรม หรือการปฏิบัติที่ทำให้เสื่อมเสียเกียรติ เกิดการบาดเจ็บ การคุกคามชีวิตหรือความพิการทางร่างกายหรือการละเมิดต่อเสรีภาพ รวมถึงการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการเข้าสมาคมหรือรวมกลุ่ม

มาตรฐานทางสิ่งแวดล้อม

การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

พันธมิตรทางธุรกิจของเราต้องหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมตามหลักการป้องกันเชิงรุกเท่าที่สามารถทำได้และต้องปกป้องทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นพื้นฐานของแหล่งผลิตอาหาร กระบวนการสถานที่ดำเนินธุรกิจและทรัพยากรการผลิตทั้งหมดที่ใช้ในการทำงานของพันธมิตรทางธุรกิจของเราต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่ใช้บังคับสำหรับการปกป้องสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้พันธมิตรทางธุรกิจของเราซึ่งเป็นผู้ผลิตด้วยนั้นต้องดำเนินการและพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 หรือระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมพันธมิตรต้องดำเนินมาตรการต่างๆ อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมาตรฐาน ISO 14001

การปกป้องสภาพภูมิอากาศ

เราคาดหวังให้พันธมิตรทางธุรกิจของเรามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านการปกป้องสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานหรือการผลิตหรือจัดหาพลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนด้วยข้อกำหนดที่มีความโปร่งใสเกี่ยวกับการปล่อยคาร์บอนและกำหนดเป้าหมายในการลดคาร์บอนด้วยความมุ่งมั่นอย่างสูง

ปริมาณการใช้น้ำและคุณภาพน้ำ

พันธมิตรทางธุรกิจของเรารับหน้าที่ดำเนินการใช้น้ำอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำจะต้องลดการดึงน้ำจากแหล่งธรรมชาติมาใช้ให้น้อยที่สุดและต้องจัดหาน้ำดื่มและระบบสุขาภิบาลให้เพียงพอรวมทั้งมีการกำหนดและตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพน้ำเสียในกรอบของข้อกำหนดทางกฎหมาย

คุณภาพอากาศและคุณภาพดิน

พันธมิตรทางธุรกิจของเรจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้เป็นสำคัญรวมทั้งข้อกำหนดของหน่วยงานราชการท้องถิ่นเป็นอย่างน้อย

การกำจัดวัสดุและของเสีย

เรามุ่งหวังให้พันธมิตรทางธุรกิจของเราลดผลกระทบต่อ

ที่อาจจะเกิดจากการดำเนินธุรกิจของพวกเขาที่จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรเท่าที่จำเป็น โดยพิจารณาการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่เสมอเท่าที่จะสามารถทำได้ สำหรับการจัดการกับของเสียให้พันธมิตรทางธุรกิจของเราพึงหลีกเลี่ยงการเพิ่มจำนวนของเสียตั้งแต่ต้นน้ำจากนั้นให้พิจารณากระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่โดยเลือกการกำจัดทิ้งเป็นวิธีสุดท้าย พันธมิตรทางธุรกิจของเราจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

สารเคมีที่พึงระวัง

พันธมิตรทางธุรกิจของเรจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบสากลสำหรับวัสดุและสารเคมีต่างๆ ซึ่งเป็นข้อห้ามทางกฎหมายในการใช้ส่วนประกอบข้อจำกัดและข้อกำหนดในการแสดงส่วนประกอบตามมาตรฐานต่างๆ รวมทั้งมาตรฐาน บ๊อช N2580 ว่าด้วยการห้ามใช้และแสดงส่วนประกอบการใช้สารเคมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารปรอท การใช้สารปรอทและสารประกอบปรอทในกระบวนการผลิต รวมทั้งการบำบัดของเสียที่มีสารปรอทตามอนุสัญญามินามาตะ การลดและเลิกผลิตการใช้และการปลดปล่อยสารมลพิษบางชนิดซึ่งระบุไว้ในอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษอันตรายที่ตกค้างยาวนานและอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

หลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

เรามุ่งหวังให้พันธมิตรทางธุรกิจของเราตัดสินใจบนพื้นฐานของการพิจารณาอย่างเป็นกลางและไม่ถูกชี้นำด้วยผลประโยชน์ส่วนบุคคลในลักษณะที่ไม่เหมาะสม หากพันธมิตรทางธุรกิจทราบข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจะต้องดำเนินการมาตรการภายในเพื่อขจัดความขัดแย้งนี้และต้องแจ้งให้ บ๊อช ทราบโดยทันที

การแข่งขันโดยเสรี

พันธมิตรทางธุรกิจของเรจะต้องปฏิบัติอย่างเป็นธรรมในการแข่งขันและต้องปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองการแข่งขันโดยเสรี นอกจากนี้พันธมิตรทางธุรกิจจะต้องละเว้นการรวมตัวกันหรือไม่ตกลงหรือสมรู้ร่วมคิดกับ

บริษัทอื่น ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายหรือทำให้เกิดการขัดขวาง จำกัด หรือบิดเบือนการแข่งขัน ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่อต้านการผูกขาดหรือละเมิดสิทธิพลในตลาดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

การทุจริตคอร์ปชั่น

พันธมิตรทางธุรกิจของเราต้องดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตที่บังคับใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงาน ผู้รับเหมาช่างหรือตัวแทนต้องไม่เสนอสัญญาหรือมอบผลประโยชน์ให้กับพนักงานของกลุ่มบริษัท บีโอช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งคำสั่งซื้อ สัญญาหรือสิทธิพิเศษอื่นๆ ในการดำเนินธุรกิจ กฎหลักพื้นฐานเดียวกันนี้จะใช้กับสัญญาข้อตกลงร่วมกับบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่คู่สัญญากับบีโอช

การฟอกเงิน

พันธมิตรทางธุรกิจของเราจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายเพื่อป้องกันการฟอกเงินและต้องปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการรายงานอย่างถูกต้อง

แร่แห่งความขัดแย้ง

เรามุ่งหวังให้พันธมิตรทางธุรกิจของเราติกิจกรรมทั้งหมดที่มีส่วนร่วมในการเป็นแหล่งเงินทุนทั้งทางตรงหรือทางอ้อมของกลุ่มติดอาวุธในการนี้พวกเขาจะต้องปฏิบัติตามนโยบายของกลุ่มบริษัทบีโอชในเรื่องของแร่แห่งความขัดแย้งและข้อกำหนดทางกฎหมายที่มีผลบังคับใช้เกี่ยวกับแร่แห่งความขัดแย้ง

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยของข้อมูล

พันธมิตรทางธุรกิจของเราต้องดำเนินการเพื่อบังคับใช้สิทธิในการกำหนดข้อมูลด้วยตนเอง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งความปลอดภัยของข้อมูลทางธุรกิจและของข้อมูลส่วนบุคคลในกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมดตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งกฎหมายข้อมูลสารสนเทศ

ระเบียบศุลกากรและมาตรการควบคุมการส่งออก

พันธมิตรทางธุรกิจของเราดำเนินการโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบศุลกากรระหว่างประเทศและมาตรการควบคุมการส่งออก รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการค้าต่างประเทศในเชิงรุก เพื่อผลประโยชน์ของห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคง

ระบบการแจ้งเบาะแส

พันธมิตรทางธุรกิจทั้งหมดซึ่งรวมไปถึงพนักงานของพันธมิตรทางธุรกิจหรือผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากรายงานหากพบกรณีตัวอย่างสงสัยที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดจริยธรรมทางธุรกิจนี้ซึ่งเป็นวิธีที่จะช่วยจำกัดผลกระทบจากการละเมิดดังกล่าว และป้องกันการประพฤติผิดในลักษณะเดียวกันนี้ในอนาคตด้วยเหตุนี้ พันธมิตรทางธุรกิจจึงต้องตั้งระบบแจ้งเบาะแสของตนเองหรือเข้าร่วมกับระบบที่ใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม โดยสามารถแจ้งให้ บีโอช ทราบได้ผ่านช่องทางทั้งทางอีเมล โทรศัพท์ (ดูด้านล่าง) หรือผ่าน [ระบบแจ้งเบาะแสของบีโอช](#) และพันธมิตรทางธุรกิจควรแจ้งพนักงานเพื่อให้ทราบถึงช่องทางรายงานนี้ด้วย

การปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจ

การตรวจสอบ

บีโอช ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจด้วยวิธีการที่เหมาะสม พันธมิตรทางธุรกิจต้องสนับสนุนการตรวจสอบที่จำเป็นอย่างจริงจัง โดยบีโอชจะแจ้งล่วงหน้ากับพันธมิตรทางธุรกิจเกี่ยวกับขอบเขตระยะเวลา และสถานที่ของการตรวจสอบดังกล่าว พันธมิตรทางธุรกิจต้องให้ความร่วมมือในการตอบคำถามและการให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมและปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนที่กำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้

มาตรการปรับปรุง

กรณีพบการละเมิดต้องยุติพฤติกรรมดังกล่าวโดยทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม หากไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้พันธมิตรทางธุรกิจจะต้องเตรียมและดำเนินการตามแผนเพื่อป้องกันการละเมิดและลดผลกระทบ แผนการดำเนินการจะต้องมีกรอบเวลาที่ชัดเจน

การดำเนินการต้องบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
และมีการสอบทานเพื่อประสิทธิภาพของมาตรการดังกล่าว
หากมีข้อสงสัยว่าการละเมิดพันธมิตรทางธุรกิจต้องตรวจสอบกา
รละเมิดที่อาจจะเกิดขึ้นโดยทันทีและแจ้งให้ บ๊อช
ทราบถึงมาตรการในการแก้ไขปัญหา

ผลของการละเมิด

การละเลยภาระหน้าที่ที่กล่าวไว้ในจริยธรรมทางธุรกิจฉบับนี้
ถือเป็นการละเมิดสัญญากับ บ๊อช และถือเป็นการบกพร่อง
อย่างสาระสำคัญในความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่าง บ๊อช
กับพันธมิตรทางธุรกิจ พันธมิตรทางธุรกิจต้องแจ้งให้ บ๊อช
ทราบเกี่ยวกับมาตรการภายในองค์กรที่ดำเนินการไปแล้ว
เพื่อที่จะป้องกันการเพิกเฉยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
หากพันธมิตรทางธุรกิจไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันเหล่านี้หรือ

ไม่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
หรือหากการละเมิดมี ลักษณะที่ร้ายแรงจนไม่สามารถยอมรับ
ให้ดำเนินธุรกิจกับ บ๊อช ต่อไปได้ บ๊อช
ขอสงวนสิทธิ์โดยปราศจากข้อโต้แย้งใดๆ
ในการยกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า

Robert Bosch GmbH

Zentralabteilung Nachhaltigkeit und EHS (C/SE)

Postfach 10 60 50
70049 Stuttgart
Germany

โทรศัพท์ +49 711 811-0

แจ้งเบาะแสการละเมิด: compliance.management@de.bosch.com

เวอร์ชัน 03/2022